

ĐỀN THỜ VUA HÙNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ - CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 08 km về hướng Tây Bắc, Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ tọa lạc tại khu vực 7, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Công trình Đền thờ Vua Hùng từ lâu là trở thành nguyện vọng của Nhân dân thành phố Cần Thơ và Nhân dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vừa là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử dựng nước và giữ nước, bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với tổ tiên, nguồn cội của Nhân dân và là nơi tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Công trình được xây dựng trên diện tích rộng 39.033,7 m² bao gồm các hạng mục: Đền chính, Nhà điều hành, Nghi môn, Nhà bia, Cổng chính, Cổng phụ, Sân đường... Tổng thể công trình được thiết kế cách điệu theo hình dáng bản đồ Việt Nam, bên trong có 02 hồ nước tượng trưng cho sự khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Đền chính là hạng mục trung tâm được thiết kế theo hình trống đồng cách điệu với 18 cánh cung bao quanh tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng, mỗi cánh cung trang trí các họa tiết hoa văn thường thấy trên trống đồng Đông Sơn. Đền chính được bao bọc bởi hồ nước thể hiện đặc trưng văn hóa sông nước miền Tây. Bên trong hồ nước có 54 trụ, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Đền chính gồm 2 tầng: tầng lầu là không gian thờ Quốc Tổ Hùng Vương và các bậc tiền nhân, được bài trí theo phong cách truyền thống của dân tộc Việt. Trung tâm của gian thờ là bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, hai bên là bàn thờ Tổ Phụ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ, kế đến là hai bàn thờ Lạc Hầu và Lạc Tướng. Bên cạnh đó, gian thờ còn bài trí các linh khí được rước từ Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ gồm: 18 kilogram đất, 18 lít nước, chân nhang và các di vật do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cung tiến: phiên bản trống đồng Đền Hùng, bộ bát bửu, bộ lễ bộ, chuông, trống. Hai bên gian thờ là phù điêu tái hiện truyền thuyết "Con Rồng Cháu Tiên" và các sự tích liên quan đến thời đại các Vua Hùng như sự tích Mai An Tiêm, bánh Chung, bánh Dày...

Tầng trệt là không gian trưng bày thể hiện hai chủ đề chính: "Văn hóa Đông Sơn và thời đại Hùng Vương" và "Đồng bằng sông Cửu Long hướng về Đất Tổ". Văn hóa Đông Sơn là nền văn hóa cổ, tiêu biểu của thời đại kim khí ở Việt Nam được trưng bày với những hiện vật có niên đại hàng ngàn năm tương ứng với thời kỳ văn hóa Đông Sơn, thời đại của các Vua Hùng như: vật dụng sinh hoạt, công cụ lao động sản xuất, trang sức, vũ khí, không gian về những hình ảnh, tư liệu về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, tín ngưỡng thờ cúng,

đặc biệt là chiếc trống đồng Đông Sơn với niên đại cách đây khoảng 2000 - 2300 năm được trưng bày tại trung tâm khu vực trưng bày tại tầng trệt, tạo điểm nhấn độc đáo giới thiệu đến Nhân dân và du khách...; Đối với không gian "Đồng bằng sông Cửu Long hướng về Đất Tổ" với những hình ảnh, tư liệu thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đồng bằng sông Cửu Long với Quốc Tổ Hùng Vương, những sản vật của các tỉnh, thành cung tiến được trưng bày, đặc biệt là phiên bản bộ trống đồng Đông Sơn với 9 chiếc mang tên Bộ trống Cửu Long được đúc tại thành phố Cần Thơ nhân dịp khánh thành Đền thờ Vua Hùng. Đồng thời, tại không gian tầng trệt được trưng bày 2 chuyên đề "Bộ sưu tập đồ đồng Văn hóa Đông Sơn" và "Bảo tồn và phát huy tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương", cùng với bộ tranh tem về các truyền thuyết, sự tích thời đại Hùng Vương phục vụ Nhân dân và du khách đến tham quan.

Không gian khuôn viên Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ là hệ thống cây xanh, cây ăn trái đặc trưng ở từng địa phương, vùng miền được các địa phương, lãnh đạo đến trồng tạo nên không gian xanh, thoáng mát. Đặc biệt là vườn tre được nhân giống từ cây tre tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hàng năm, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương mừng 10 tháng 3 âm lịch, thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại đây: nghi lễ dâng hương tưởng nhớ công đức Vua Hùng trang nghiêm, thành kính theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nghi thức truyền thống của địa phương; các hoạt động văn nghệ như triển lãm ảnh, trò chơi dân gian, biểu diễn Đờn ca tài tử, lễ hội bánh dân gian... thu hút đông đảo Nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

Đền thờ Vua Hùng là công trình văn hóa quy mô lớn, tiêu biểu tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, là nơi tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm, là địa điểm tham quan, học tập, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của các tầng lớp Nhân dân trong khu vực, góp phần đẩy mạnh hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của cộng đồng dân tộc Việt Nam.